



www.sahakomtrc.com

# ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 384

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

## THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอุรุษา-อ่างทอง ต. โทสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127,129 /sahakomtrc@hotmail.com

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และอดีตรองประธานฯ ได้รับโล  
รางวัล “นักสหกรณ์ดีเด่น” จาก ชสอ.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง  
ประธานกรรมการฯ นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการ  
นายมานะกุล พรรณเรณู ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และ  
นางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน  
พร้อมกับนายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่  
สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ณ อาคาร IMPACT  
Challenger Hall 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี  
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่  
ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับ  
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ออมทรัพย์  
ดีเด่น ประจำปี 2562 ทั้งนี้ นายมานะกุล พรรณเรณู  
ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ได้เข้ารับรางวัล “นักสหกรณ์ออม  
ทรัพย์ดีเด่น ระดับดีมาก สาขานักบริหาร” ประจำปี  
2562 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
จำกัด โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบให้ด้วย

พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสันต์สกุล ประธาน  
กรรมการ ชสอ. เปิดเผยว่า ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก  
1,099 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 153,781 ล้านบาท  
เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 20,492 ล้านบาท บริหาร  
สินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,966 ล้านบาท สามารถ  
จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืนใน  
อัตรา 4.00% ซึ่ง ชสอ. ได้จัดทำระบบธรรมาภิบาลใน  
การบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ.  
สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
องค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A-  
แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึง  
ความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ.  
ได้อย่างชัดเจน

(อ่านต่อหน้า 3)



## รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 (พ.ศ.2563)

นายลิขิต	มีบำรุง	ประธานกรรมการ
นายเฉลย	ชมบุรินทร์	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายพีระภัทร	ลอยละลิว	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุทัศน์	เอี่ยมแสง	เลขานุการ
นายวิรัตน์	ชูจิตต์	ทหรียญุก
นางสาวพรรษพร	แสงประพาพ	กรรมการ
นายพงษ์ทร	ทับแถม	กรรมการ
นายสมยศ	นันทาวัง	กรรมการ
นายอรรถพล	พูลทอง	กรรมการ
นายเสน่ห์	ชุ่มหฤทัย	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์	คงมี	กรรมการ
นายณัฐภูมิ	สุวรรณวงศา	กรรมการ
นายกฤษณชัย	สินธุประสิทธิ์	กรรมการ
นายธนกฤต	วโรตนม์	กรรมการ
นายศุภกิตต์	ทิพย์สิงห์	กรรมการ

## เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

นางเกษมศรี	เมฆหมอก	ผู้จัดการ
นางนาถ	มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ	แก้วน้ำเชื้อ	เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฐิติพร	ควรบำเรอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงกมล	แก้วสุกใส	เจ้าหน้าที่การเงิน

## กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : นายพีระภัทร ลอยละลิว

กองบรรณาธิการ ✨ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ✨ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ ✨ นางสาวพรรษพร แสงประพาพ  
 ✨ นายพงษ์ทร ทับแถม ✨ นายสมยศ นันทาวัง ✨ นายอรรถพล พูลทอง  
 ✨ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ✨ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ✨ นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์  
 ✨ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ ✨ นายศรีโพธิ์ วายพิกตร

อาร์คเวิร์ค : นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ

## ติดต่อเรา

☎ : 035-672127,129 📞 : 095-5176507 เบอร์ภายใน : 3343 ผู้จัดการ (เกษมศรี) : 089-9006596

กรรมการฯ ให้การต้อนรับประธานฯ และผู้จัดการ สอ. สหภาพแรงงานเอสโซ่ฯ จำกัด (ต่อจากหน้า 1)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรีน รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เทรญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหญทัย หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ให้การต้อนรับนาย ครรชิต หอมเสียง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย จำกัด และ นายธวัชชัย อาจวิชัย ผู้จัดการ ซึ่งเดินทางมา เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ด้านการจัดการและการบริหารงานทั่วไปเพื่อ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ สหกรณ์ฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ นายเสน่ห์ ชุ่มหญทัย หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ บรรยายเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ของสมาชิก และที่ปรึกษา สหกรณ์ฯ พร้อมกับกรรมการฯ ร่วมกันบรรยายเสริม ให้แก่ผู้เข้ามาขอศึกษาดูงานทั้งสองท่านด้วย



คณะกรรมการอำนวยการทำการอบรมสมาชิกใหม่ 8 ราย และประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ อำนวยการ ชุดที่ 38 ได้แก่ นายลิขิต มีบำรุง ประธาน กรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรีน รองประธานฝ่าย การเงิน นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เทรญญิก และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ทำการอบรมสมาชิกใหม่รวม 8 คน ณ ห้อง ประชุม “ศรีโพธิ์ วายุพัทธร” สำนักงานสหกรณ์ออม ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด และทำการ มอบเสื้อแจ๊คเก็ต ครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

หลังจากการอบรมสมาชิก คณะกรรมการ อำนวยการและผู้จัดการทำการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำ หน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 5 วัน อังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

- ติดตามจากคณะกรรมการดำเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้

1. อัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนว่าจะถือ หุ้นได้สูงสุดเท่าไรไม่เกิน 1/5 หรืออย่างไร

ผลการติดตาม มีสมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 63 ราย เป็นเงิน จำนวน 518,500.- บาท โดยที่ประชุมมีมติให้สมาชิก ถือหุ้นเกินเกณฑ์ได้ตามปกติ แต่หากสมาชิกมีการ เปลี่ยนแปลงหุ้นรายเดือน ให้เป็นการพิจารณาของ คณะกรรมการดำเนินการในวาระการประชุมต่อไป

2. การจัดทำ VCD ครบรอบ 37 ปีสหกรณ์

ผู้จัดการ ได้ส่งข้อมูลที่คุณชัยยา ตีบไธสง อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานดูงเท้าไทย จำกัด จัดทำ VDO เรื่องการดำเนินชีวิตจากผลกระทบ Covid-19 ให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ทางไลน์ และได้ติดต่อขอให้จัดทำประวัติ การบริการ และสวัสดิการให้แก่สหกรณ์ฯ ซึ่งนายลิขิต มีบำรุงประธานฯ ได้ติดต่อคุณชัยยา ตีบไธสง เช่นกัน

**ผลการติดตาม** กำหนดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติสหกรณ์ การบริการ เรื่อง การออม การกู้เงิน และสวัสดิการ มอบหมายให้ผู้จัดการติดต่อคุณชัยยา ตีบไธสง

3. แนวทางรับมือกับสถานการณ์บริษัทฯ ที่ยังเดินเครื่องไม่ได้ 100% มีแนวทางจะเอาพนักงานออกจากงานตามข่าวจากบริษัทฯ

**ผลการติดตาม** การเปิดตู้โบนัส ประจำปี 2563 ให้ชलोไว้ก่อน พร้อมกับชี้แจงกับสมาชิกว่าสถานการณ์ยังไม่มั่นคง เนื่องจากบริษัทฯ ยังใช้มาตรการ 75%

- ทำการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ รวม 5 เรื่อง  
**สหกรณ์ฯ มอบเงินอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน 2 แห่งเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ฯ**

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เจริญญิก นายพงษ์ทร ทับแถม นายสมยศ นันทาวัง นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวฐิติพร ควรบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 37 ปีการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด โดยมอบให้แก่เด็กนักเรียน 2 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 3,000 บาท

2. โรงเรียนวัดจำปาหล่อ “ธรรมะวิทยาทาน” อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน 3,000 บาท

โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ทำการเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (วันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี) ปีละ 1 โรงเรียน โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จึงยกเลิกการเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียน แต่ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนแทน

**สหกรณ์ฯ จัดทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันครบรอบ 37 ปีการก่อตั้งสหกรณ์ฯ**

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปีการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์วายุพักตร์” สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด โดยมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญ และมีสมาชิก กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีทำบุญตามสมควร

**สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ**

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์วายุพักตร์” สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท ดังนี้ คือ



1. **ระดับชั้น** จำนวน 137 ทุน โดยแบ่งเป็น  
 - ระดับชั้นอนุบาล - ประถม จำนวน 61 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 61,000 บาท  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษา - ปวช. จำนวน 47 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 70,500 บาท  
 - ระดับชั้น ปวส. - ปริญญา จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท  
 รวมเป็นเงิน 181,500 บาท

2. **บัญชีเงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร**  
 จำนวน 137 บัญชีๆ ละ 500 บาท  
 รวมเป็นเงิน 68,500 บาท  
 รวมเป็นเงินที่มอบให้ทั้งสิ้น 250,000 บาท  
**กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมใช้สมาชิกป่วย 7 ราย**

**วันที่ 3 สิงหาคม 2563** นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายสมยศ นันทาวัง นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์ กรรมการ และนางสาวฐิติพร ควรบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมใช้ นายปัญญา โพธิ์ทอง สมาชิกแผนก วิสโคส ผลิต ณ บ้านพักหมู่ 2 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุแขนหัก

**วันที่ 5 สิงหาคม 2563** นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ เดินทางไปเยี่ยมใช้สมาชิกป่วย 3 ราย ดังนี้



- **นายจิระศักดิ์ ภูบุบผา** สมาชิกแผนก วิสโคส (ซ่อมบำรุง) ณ บ้านพักหมู่ 3 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน กระดูกนิ้วแตก

- **นายฉลอง พึ่งอยู่** สมาชิกแผนกวิสโคส (ซ่อมบำรุง) ณ โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากผ่าตัดนิ้วในไต

- **นายไพฑูรย์ โล่ทอง** สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต ณ โรงพยาบาลราชธานี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากผ่าตัดต่อมทอนซิล

**วันที่ 17 สิงหาคม 2563** นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรีน รองประธาน ฝ่ายการเงิน นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นาย อรรถพล พูลทอง กรรมการ และนางสาวฐิติพร ควรบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมใช้ นายเจษฎา แยมฤดี สมาชิกแผนกเอ็นวายโรนเมนท์ คอนโทรล ณ บ้านพักหมู่ 7 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

**วันที่ 22 สิงหาคม 2563** นายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นางสาวพรชพร แสงประพาฬ นาย ณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี เดินทางไปเยี่ยมใช้ นายสรารุช เนียมจรัส สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต ณ บ้านพักหมู่ 5 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

**วันที่ 26 สิงหาคม 2563** นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี และนางสาวฐิติพร ควรบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ มอบของเยี่ยมใช้แก่ นายศรายุทธ คงประเสริฐ สมาชิกแผนกบอยเลอร์ แอนแอร์ซิคแพลน ณ ที่ทำการสหภาพฯ เนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก

# เยี่ยมสมาชิกพัฒนาสภาพการเป็นพนักงาน

ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นเดือนครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จะจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 37 ปีของการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 37 ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ดังนี้ คือ

1. วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ มอบเงินอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน 2 แห่งเนื่องในวันครบรอบ 37 การก่อตั้งสหกรณ์ฯ คือ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 3,000 บาท และโรงเรียนวัดจำปาหล่อ “ธรรมะวิทยาทาน” อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน 3,000 บาท

2. วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ จัดทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันครบรอบ 37 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายุพัทธร” สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด โดยมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญ และมีสมาชิก กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีทำบุญ

3. วันที่ 29 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายุพัทธร” สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท ดังนี้ คือ

3.1 ระดับชั้น จำนวน 137 ทุน โดยแบ่งเป็น  
- ระดับชั้นอนุบาล - ประถม จำนวน 61 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 61,000 บาท  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษา - ปวช. จำนวน 47 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 70,500 บาท  
- ระดับชั้น ปวส. - ปริญญา จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท

รวมเป็นเงิน 181,500 บาท

3.2 บัญชีเงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร 137 บัญชีๆ ละ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 68,500 บาท

รวมเป็นเงินที่มอบให้ทั้งสิ้น 250,000 บาท



4. การมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกผู้ฝากเงินจำนวนมาก (ฝากเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) โดยสหกรณ์ฯ ทำการมอบตะกร้าหวาย ให้แก่สมาชิกผู้ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ จำนวน 42 ราย และมอบเงิน 500 บาท ให้แก่บัญชีเงินฝากขององค์กร รวม 5 บัญชี เป็นเงิน 2,500 บาท

สำหรับตะกร้าหวายที่มอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ซื้อมาจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ฯ

5. การเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพื้นที่สภาพการเป็นพนักงานครบ 5 ปี (13 ราย) – ครบ 10 ปี ( 11 ราย) และมอบของเยี่ยมให้สมาชิกคนละ 500 บาท คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 3 ชุด เพื่อเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพื้นที่สภาพการเป็นพนักงานครบ 5 ปี - ครบ 10 ปี รวม 24 ราย ดังนี้ คือ

**กลุ่มที่ 1.** นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เหมะหมอก นายสมยศ นันทาวัง นายเกษมชัย สินธุประสิทธิ์ นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์ นางนาถ มงคลหว่า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพื้นที่สภาพการเป็นพนักงาน 8 ราย คือ

1. นายสมจิตร์ พัฒนมงคล (5 ปี)
2. นายอำนาจ ชำศิริ (5 ปี)
3. นายวัฒนชัย กลัดสนธิ (5 ปี)
4. นายไพฑูรย์ สามัคคี (5 ปี)
5. นางจำรูญ ภาคาพรต (5 ปี)
6. นางทองสุข เจริญวงศ์ (10 ปี)
7. นางสาวบุญส่ง สีนุต (10 ปี)
8. นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ (10 ปี)



**กลุ่มที่ 2.** นายเฉลย ชมบุهران รองประธานฝ่ายการเงิน นายเสน่ห์ ชุ่มหลุ่ย หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นายพงษ์ทร ทับแถม นายพงษ์ศักดิ์ คงมี นายธนกฤต วโรตนม์ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพื้นที่สภาพการเป็นพนักงาน 8 ราย คือ

1. นางประไพ การมิตรี (5 ปี)
2. นางสาวสมพร สุวรรณผดุง (5 ปี)
3. นางสาวปราณี ดวงผดุง (5 ปี)
4. นายจรัญ ชำสคติย์ (5 ปี)
5. นายดำรงพันธ์ วงษ์ไกรรักษ์ (10 ปี)
6. นางอารีย์ ศรีวิไล (10 ปี)
7. นางจุฑามาศ จารุอรุณภัทร์ (10 ปี)
8. นางสาวช่อลัดดา ยอดเยี่ยม (10 ปี)

**กลุ่มที่ 3.** นายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นางสาวพรชพร แสงประพาฬ นายอรรถพล ทองพูล นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพื้นที่สภาพการเป็นพนักงาน 8 ราย คือ

1. นางปัทมพร ศรีสว่าง (5 ปี)
2. นายประภาส พิกุลขาว (5 ปี)
3. นายวันชัย บัวเล็ก (5 ปี)
4. นายมงคล ดุษณีย์ (5 ปี)
5. นายฉลาด เจริญฤทธิ์ (10 ปี)
6. นายไพฑูรย์ ฉ่ำวิเศษ (10 ปี)
7. นายเจริญ ม่วงศรีจันทร์ (10 ปี)
8. นายประยงค์ วงศ์นพสิริ (10 ปี)

สำหรับนายศุภกิตต์ วิณิน ที่ทำงานอยู่กรุงเทพฯ สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับสมาชิกว่าจะสะดวกให้กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เดินทางไปเยี่ยมได้อย่างไร

## รายงานกิจการประจำเดือน สิงหาคม 2563

(MONTHLY REPORTS AUGUST 2020)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,235	คน	Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	374,925,370.00	บาท	Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา	17,698,778.01	บาท	Baht
Savings deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	3,141,596.23	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	3,406,251.12	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	17,434,123.12	บาท	Baht
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา	154,727,640.02	บาท	Baht
Special deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	2,116,455.74	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	1,544,400.00	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	155,299,695.76	บาท	Baht
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา	8,559,500.00	บาท	Baht
Education Fund deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	441,387.82	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	207,187.82	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	8,793,700.00	บาท	Baht
6. ทุนสำรอง Compulsory reserve	35,558,469.18	บาท	Baht
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by	743,880.40	บาท	Baht
laws, regulation and other			

8. ถือหุ้น ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	51,000,000.00	บาท	Baht
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks	12,901,688.07	บาท	Baht
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	185,968,414.51	บาท	Baht
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month	351,375,478.66	บาท	Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	23,658,700.00	บาท	Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment form members in this month	24,821,999.96	บาท	Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	350,212,178.70	บาท	Baht
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other cooperatives	999,595.00	บาท	Baht
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans	12,878,972.51	บาท	Baht
14. รายได้เดือน มกราคม - สิงหาคม 2563 Revenue in January - August 2020	16,496,439.04	บาท	Baht
15. รายจ่ายเดือน มกราคม - สิงหาคม 2563 Expenses in January - August 2020	4,839,426.90	บาท	Baht
16. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	11,657,012.14	บาท	Baht



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก  
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ  
(สสอป.)

นายกสสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม  
ใหญ่ สอ.สหภาพแรงงานเอสไอประเทศไทย จำกัด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายศรีโพธิ์  
วายุพัทธร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก  
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนายวิรัตน์  
ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่  
สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ  
แรงงานเอสไอแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 118 หมู่  
2 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
20230 โดยมีนายครรชิต หอมเสียง ประธาน  
กรรมการฯ และนายธวัชชัย อาจวิชัย ผู้จัดการ  
ร่วมกันดำเนินการการประชุม

- นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร นายกสสอป. กล่าว  
ปราศรัยต่อที่ประชุมเพื่อแนะนำสมาคมฯ และเชิญ  
ชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ พร้อมกับบุคคลในครอบครัว  
สมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอป. และรับมอบพระบรม  
ฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จากผู้จัดการสหกรณ์ฯ

- นายวิรัตน์ ชูจิตต์ ทำการมอบธงผ้าของ  
สมาคมฯ ให้แก่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และทำการแจก  
เอกสารแนะนำสมาคมฯ แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการ  
ประชุมใหญ่ทุกคน

- วันที่ 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์มีสมาชิก  
314 คน ทุนเรือนหุ้น 138.36 ล้านบาท เงินสำรอง  
3.88 ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและ  
อื่นๆ 61,569.25 บาท เงินฝากสหกรณ์และสถาบัน  
การเงินอื่น 3.54 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่าง  
ปี 44.6 ล้านบาท สินทรัพย์ 148.32 ล้านบาท กำไร  
สุทธิประจำปี 5,094,108.77 บาท

- ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล  
ร้อยละ 2.91 และเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10

นายกสสอป. และเลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุม  
ใหญ่ สอ. พนักงานชั้นแฟลค จำกัด ที่อยุธยา

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายศรีโพธิ์  
วายุพัทธร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก  
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนาย  
กมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขานุการ เข้าร่วมการประชุม  
ใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์  
พนักงานชั้นแฟลค จำกัด ณ โรงอาหารบริษัทซัล  
แฟลค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายจตุรงค์  
แย้มแจ่ม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร นายกสสอป. ทำ  
การแนะนำสมาคมฯ และกล่าวเชิญชวนสมาชิก  
สหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวให้สมัครเป็นสมาชิก  
สสอป. พร้อมกับมอบกระเป๋าผ้า 7 สมาคมฯ รวม 9  
ใบ ให้แก่ประธานสหกรณ์ฯ คนใหม่เพื่อนำไปมอบ  
ให้แก่สมาชิกฯ รวมทั้งมอบกระเป๋าผ้าให้แก่เจ้าหน้าที่  
สหกรณ์ฯ ด้วย

- นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ ทำการแจก  
เอกสารแนะนำสมาคมฯ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วม  
ประชุมใหญ่ด้วย





- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 75 คน เป็นสมาชิก สสอป. 12 คน ทุนเรือนหุ้น 9,424,600 บาท ทุนสำรอง 1,529,388.82 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 269,393.62 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก 547,490 บาท สินทรัพย์ 12,059,319.16 บาท รายได้ 843,677.16 บาท รายจ่าย 634,921.66 บาท กำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 208,755.50 บาท

- ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 1.5 และเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 3

- ทำการเลือกตั้งนายวิทยา ลูมิงค์ เป็นประธานฯ และเลือกตั้งกรรมการฯ อื่น 6 คน

**นายกสสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สสอป. ประจำเดือนสิงหาคม 2563**

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายกสสอป. นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคารสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (อาคาร สธ.สอ.) ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 12 เรื่อง

- รับทราบจำนวนศูนย์ประสานงานฯ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 65 ศูนย์ฯ

- รับทราบจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีสมาชิกยกมาจากเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 6,263 คน สมาชิกรอบ 1/2563 ได้รับ

การคุ้มครอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) จำนวน 12 คน สมาชิกเสียชีวิต 3 คน ลาออก 1 คน ทำการลดจำนวนสมาชิกให้ถูกต้อง 21 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 6,250 บาท

- จำนวนสมาชิก 3 สมาคมฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คือ สสอ.รท. (ราชการ) 29,030 คน สสอ. (รัฐวิสาหกิจ) 21,481 คน และ สสอป. (ประกอบการ) 6,250 คน รวมสมาชิก 3 สมาคมฯ จำนวน 56,761 คน

- รับทราบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 8/2563 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม 2563) จำนวน 10 คน

- รับทราบผลการตรวจบัญชีสมาคมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของนางหทัยรัตน์ นิमितพงศ์พร ผู้ตรวจบัญชีสมาคมฯ

- อนุมัติงบการเงินสมาคมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

- อนุมัติการรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 20 คน (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 กันยายน 2563)

- อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกฯ ที่เสียชีวิต 3 ราย สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิเคสยาม อลูมิเนียม จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด

- กำหนดจัดการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคาร สธ.สอ.

- อนุมัติการปรับค่าจ้างประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 2 คน

- พิจารณาเรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานรัชกาลที่ 10



สวัสดิ์ศรีรับ “แอดวอซท์กรณ” ฉบับประจำเดือนกันยายน 2563 มาพบกับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมานะกุล พรหมเรณู ที่ปรึกษาสทกรณ์ฯ ที่ได้รับรางวัล “นักสทกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดีมาก สาขานักบริหาร” ประจำปี 2562 จากชุมนุมสทกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณภาตล ไชยรักษ์ ที่คุณพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ครับ @@@##@@@ ทำงานกับโรงงานมานานจนใกล้เกษียณอายุแล้ว คุณอรอนงค์ จินาบุญ ยังขยันขันแข็งในการทำงานเหมือนเดิมเสมอ และยังใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ @@@##@@@ ขับรถไปส่งลูกสาวไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี คุณมงคล คุษณีย์ แวะซื้อลอตเตอรี่กลับบ้านด้วย ไม่ทราบโชคดีหรือไม่ครับ @@@##@@@ หลังจากที่ลูกสาวทำงานที่สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ได้ปีกว่า ตอนนี้น้องครีมกำลังอ่อน คุณพ่อสมพิศ บัวระยับ เพื่อขอเรียนต่อปริญญาโท ไม่ว่าตอนนี้คุณพ่ออนุมัติให้แล้วหรือยังครับ @@@##@@@ ใช้เวลาว่างไปตกปลาในเขื่อนที่กาญจนบุรีมาแล้ว ได้ข่าวว่า คุณฉัตรชัย เทียงทวิ และเพื่อนตกปลาตัวใหญ่ได้หลายตัวครับ @@@##@@@ ไปเที่ยวทะเลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์มาแล้ว สำหรับ คุณกานต์ชนิต หาญกล้า น้องเก่งบอกว่า ทะเลสวยงาม

มากและเจ้าตัวมีความสุขมากครับ @@@##@@@ สองตายาย คุณเสนห์ คุณวิลาวรรณ ชุ่มทฤทัย ขับรถไปเที่ยวภาคใต้มาแล้ว โดยแวะ “นครศรีธรรมราช” เพื่อนำบุญและโชคมาฝากเพื่อนๆ ที่อ่างทองด้วยครับ @@@##@@@ ขอขอบคุณ คุณศรีโพธิ์ วายุพัถร์ ที่ปรึกษาสทกรณ์ฯ ที่ได้เป็นผู้แทนชุมนุมสทกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทำการมอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่สทกรณ์ฯ เนื่องในวันครบรอบ 37 ปีการก่อตั้งสทกรณ์ฯ ของเราครับ @@@##@@@ กลับมาทำงานแล้วสำหรับ คุณปัญญา โพธิ์ทอง หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแขนหัก และ คุณจิระศักดิ์ ภูบุบผา ที่ประสบอุบัติเหตุในขณะทำงาน (กระตักน้ำแตก) ขอให้สมาชิกทั้ง 2 ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยเป็นปกติโดยเร็วครับ @@@##@@@ ฝากประชาสัมพันธ์จาก คุณวิรัตน์ ชูจิตต์ กรรมการสมาคม สสอป. ว่า ขณะนี้ สสอป. ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ ให้สมาชิกสมาคมและบุคคลโดยทั่วไปได้รับทราบ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สสอป. ได้ที่ [www.ssopthai.com](http://www.ssopthai.com) ครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภิญโญ คุณธนวันต์ อันไชยะ เนื่องในโอกาสที่จะเปิดร้านขายยา “ใจี๋มรวมยา” ที่ปิ่นน้ามัน ปตท. ป่าโมก ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ฝากเพื่อนสมาชิกไปร่วมกันใช้บริการด้วยครับ @@@##@@@ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณเยาวลักษณ์ เสาใบ ในวันที่ 18 กันยายน คุณวัชรคุปต์ เสาใบ พาภรรยาไปเที่ยวเกาะเต่าสุราษฎร์ธานี ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยววนะครับ @@@##@@@ เกิดในวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา คุณสมนึก จิตตวิบูลน์ มีความสุขมาก เพราะลูกทั้ง 4 คน นำเค้กมาอวยพรให้แก่คุณพ่อสมนึกโดย

พร้อมเพียงกัน ขอให้คุณสมนึก จิตตวิบูล มีสุขภาพแข็งแรงมากๆ นะครับ @@@###@@@ เพียงเพราะว่า คุณประเสริฐ ดอกบัว อยากทานปลาอัดใส่ร้านดังที่ภูเก็ต ภรรยาของคุณประเสริฐก็พาคุณประเสริฐไปทานปลาที่ภูเก็ตครับ ช่างเป็นภรรยาน่ารักที่สุดเลย @@@###@@@ เป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือนกัน คุณอรุณพล พูลทอง พาครอบครัวไปทานอาหารร้านแหลมเจริญซีฟู้ดที่ฟิวเจอร์ พาร์ครังสิตครับ @@@###@@@ หลังจากที่ขอเกษียณอายุไปแล้ว คุณจงรักษ์ มาลัยหอม ใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เพื่อนๆ ผากความคิดถึงมานะครับว่างๆ ก็แวะไปหากันที่โรงงานบ้างครับ @@@###@@@ ผากประชาสัมพันธ์มาจาก คุณดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงินว่า สทหรณ์ฯ ได้ทำการโอนเงินสวัสดิการที่มอบให้แก่สมาชิกอาวุโสเดือนละ 100 บาท ของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 600 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกอาวุโส 98 คน เป็นเงิน 56,400 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว สมาชิกอาวุโสสามารถถอนเงินดังกล่าวไปใช้ได้ครับ @@@###@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนาถ มงคลหว่า ที่ได้รับโชคในวันที่ 16 กันยายน เป็นเงิน 7,000 บาท จะเลี้ยงขนมเมื่อไรบอกกันบ้างนะครับ @@@###@@@ ขอขอบคุณสมาชิก 3 ท่าน ที่ได้ทำการเพิ่มเงินค่าหุ้นกับสทหรณ์ฯ ได้แก่ คุณธวัชชัย ฤกษ์ยรรยง คุณบุญตา ชมชื่น และ คุณพรชัย ปันดำ ขอให้ทุกท่านมีทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวนมากในวันเกษียณอายุครับ @@@###@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณภณิตา ภูมิเศรษฐี ที่ลูกสาวมีอายุครบ 1 ขวบแล้ว ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรง โต้วันโตคีนนะครับ @@@###@@@ ในเดือนกันยายน สมาชิกสทหรณ์ฯ 3 ท่าน มีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกัน คือ เกิดวันที่

21 กันยายน ได้แก่ คุณสายฝน บุญญจันทร์ คุณสุรพล ยมพาลไพ์ และ คุณณรงค์ คำคัตติ ขอให้สมาชิกทั้ง 3 ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้ตั้งใจปรารถนาทุกประการ และชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปครับ @@@###@@@ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกหลายท่านที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรจากสทหรณ์ฯ ได้แก่ คุณกนกวรรณ คุณุทัย คุณปุจามาลิก (สำนักงานใหญ่) คุณวรรณนิภา ไตรัสมี คุณวิไล แถบทอง คุณชญาณิต ขำศิริ คุณนฤมล อินทร์สุวรรณ คุณภาณุวัฒน์ นพศรี รวมทั้งสมาชิกทุกคนที่บุตรได้รับทุนการศึกษาที่ไม่ได้เอ่ยนามมาครับ

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณธนกฤต วโรตนม์ ที่สูญเสียคุณย่าไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ @@@###@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณภานุพงษ์ ศรีโหมต ที่สูญเสียพ่อของภรรยาไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ครับ @@@###@@@ วันหยุดประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณวัชรกรณ์ พรรณธัญ พาภรรยาไปเที่ยวตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ณ วัดโพธิ์เก้าต้นพร้อมกับซื้อของกินของใช้กลับบ้านมาด้วยครับ @@@###@@@ เดินทางกลับมาจากเบตงอีกครั้งสำหรับ คุณกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เป็นการเดินทางไปเบตงครั้งที่สองในรอบสองเดือน ถ้าไปเบตงคราวหน้า ผากซื้อไก่เบตงด้วยนะครับ @@@###@@@ ออกจากโรงพยาบาลมาพักผ่อนที่บ้านแล้ว สำหรับคุณปรีชา ตรีกาลนนท์ หลังจากที่ต้องเข้ารักษาตัวด้วยอาการหายใจไม่สะดวก ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ @@@###@@@ กลับมาทำงานได้แล้วหลังจากที่ คุณปราโมทย์ คู่โค เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคตับที่โรงพยาบาลราชธานี ขอให้หายเป็นปกติโดยเร็วนะครับ @@@###@@@ พบกันฉบับหน้า @@@###@@@ สวัสดีครับ @@@###@@@



### “สิทธิเก็บกิน”

เรื่องที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับสำหรับผู้สูงอายุ

ในกรณีที่บิดา มารดาต้องการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้บุตรหลาน ในวันที่โอนที่กรมที่ดิน บิดา มารดาสามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานจดทะเบียน “สิทธิเก็บกิน” ไว้เพื่อประโยชน์ในการพักอาศัยหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ เช่น ค่าเช่า ไปจนตลอดชีวิตของบิดามารดานั้นได้

การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน เป็นการป้องกัน เมื่อบิดามารดาแก่ชราลง บุตรหลานไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่บิดามารดาออกจากบ้านนั้น หรือในกรณีที่บ้านให้เช่า บิดามารดา ยังสามารถเก็บค่าเช่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองไปตลอดชีวิต

ในการจดสิทธิเก็บกินจะต้องจดทะเบียนในวันที่โอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น หากได้โอนกรรมสิทธิ์ไปนานแล้ว ไม่สามารถทำได้ การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนั้นมีค่าธรรมเนียม โฉนดละ 40 บาท

หากไม่ได้แจ้งต่อพนักงานว่าต้องการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็ปี ตามกฎหมายจะถือว่า บิดามารดา สามารถมีสิทธิเก็บกินไปจนตลอดชีวิต

ในวันที่โอนกรรมสิทธิ์นั้นต้องแจ้งว่าต้องการสิทธินี้ทั้งเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมและคู่สมรสด้วย (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.dol.go.th/registry/DocLib3/handbook10.pdf>)

### ดูโฉนดที่ดินบนมือถือ...เปิดแล้ว!!

กรมที่ดินเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลที่ดินทั่วประเทศทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยตนเอง ดูได้ทั้งรูปแปลง ที่ตั้ง เลขระวาง ขนาดเนื้อที่ ยันภาพถ่ายเทียม

ภาพถ่ายทิวพร้อมราคาประเมิน ที่ตั้งสำนักงานที่ดินใกล้เคียง

นายนิสิต จันทรสมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินทั่วประเทศได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LandsMaps ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ IOS และ Androids ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วยตนเอง ได้แก่ รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล-อำเภอ-จังหวัด) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพถ่ายเทียม และ Street view ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินโฉนดที่ดิน รายละเอียดการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดแปลงค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) พื้นที่ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดินของประชาชนจำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่

1. ทางเว็บไซต์ <http://dolwms.dol.go.th>
2. ทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชัน LandsMaps
3. จุดบริการประชาชนในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
4. ผ่านตู้ Kiosk ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



" เอ... บอกร... บอกร... ยังเก็บอีกอยู่... ขอโทษ!!  
- อ้อ... สัก... กับ... ๖๖๖... ๖๖๖... ๖๖๖... "



" เอ... บอกร... บอกร... บอกร... ๖๖๖... ๖๖๖... ๖๖๖... "



" บอกร... บอกร... บอกร... ๖๖๖... ๖๖๖... ๖๖๖... ๖๖๖... ๖๖๖... ๖๖๖... "



# ภาพกิจกรรมสหกรณ์



คณะกรรมการอำนวยการฯ จัดการอบรมสมาชิกใหม่ และมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้แก่สมาชิกด้วย (4 สิงหาคม 2563)



สหกรณ์ฯ มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนเทศบาล วัดแสนสุข จำนวน 3,000.- บาท (21 สิงหาคม 2563)



สหกรณ์ฯ มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดจำปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน" จำนวน 3,000.- บาท (21 สิงหาคม 2563)



ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทน ชสอ. มอบของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ฯ ในวันทำบุญสหกรณ์ฯ (22 สิงหาคม 2563)



สหกรณ์ฯ ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรสมาชิก รวม 270 ทุน เป็นเงิน 250,000 บาท ณ ห้องประชุม "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์" สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด (29 สิงหาคม 2563)

